

Số: /BC-UBND

Hoàng Trường, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Công tác quản lý, tổ chức lễ hội và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Thực hiện Công văn số 59/UBND-VHTT, ngày 10/01/2023 của UBND huyện Hoàng Hóa về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

UBND xã Hoàng Trường báo cáo công tác quản lý, tổ chức lễ hội và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả đạt được

Quán triệt, thực hiện nghiêm Luật di sản văn hóa năm 2001, sửa đổi bổ sung năm 2009; Luật Tín ngưỡng Tôn giáo; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 về tổ chức và quản lý Lễ hội.

Trên địa bàn xã có khu văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường. Vì vậy, hàng năm đón nhiều lượt khách đến tham quan du lịch, đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc và mùa du lịch.

Lễ hội cầu an – cầu Ngự xã Hoàng Trường hằng năm tổ chức vào trung tuần tháng 2 âm lịch và tái diễn tổ chức lễ hội vào dịp khai trương du lịch biển Hải Tiến vào dịp hè. Vì vậy, hiện nay, địa phương đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện để tổ chức lễ hội năm 2023 theo phương châm an toàn, tiết kiệm.

2. Công tác tổ chức và quản lý lễ hội và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong tổ chức các hoạt động lễ hội đầu xuân.

2.1. Công tác thông tin, tuyên truyền

UBND đã thường xuyên tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của cấp trên như: Công điện số 1174/CĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023;

Ngoài ra, còn tuyên truyền các tin bài về phòng cháy, chữa cháy trong các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo cũng như nghiêm cấm các hoạt động mê tín dị đoan xảy ra tại Khu văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường.

Tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội.

Tuyên truyền vận động Nhân dân hạn chế đốt đồ mã, vàng mã, bảo đảm an toàn, tiết kiệm không phô trương, hình thức, phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc. mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động Nhân dân và người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; đồng thời, chú trọng các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để người dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

2.2. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

UBND đã giao cho Ban công an xã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt, phân công thường trực tại công viên văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường trong quá trình tổ chức các hoạt động vui chơi, văn cảnh trong dịp đầu xuân. Vì vậy, trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, trên địa bàn xã không để xảy ra việc mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.

2.3. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Do lượng khách đến khu văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường đến dâng hương dịp tết tương đối đông. Vì vậy, UBND xã đã phân công cán bộ, công chức thường trực đón khách tham quan tại các điểm tham quan.

Ngoài ra, các trường học trên địa bàn huyện cũng tổ chức các hoạt động tham quan, học tập kinh nghiệm, tìm hiểu lịch sử, văn hóa tại Hoàng Trường. Vì vậy UBND xã Hoàng Trường cũng đã bố trí thuyết minh viên để hướng dẫn học sinh tham quan.

Ngoài ra UBND xã còn phối hợp với trường THCS Hoàng Trường tham gia dọn vệ sinh môi trường tại các di tích, các điểm tham quan vào chiều thứ 7 hàng tuần.

3. Kiến nghị, đề xuất

Tiếp tục triển khai sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, bộ văn hóa thể thao và du lịch, các văn bản hướng dẫn của tỉnh, của huyện đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân toàn xã về công tác tổ chức và quản lý lễ hội, và thực hiện việc bảo tồn các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn xã.

Cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể người dân để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân và khách tham quan khi tham gia lễ hội.

Trên đây là nội dung báo cáo nội dung công tác quản lý, tổ chức lễ hội và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. UBND xã Hoàng Trường báo cáo để UBND huyện tổng hợp báo cáo cấp trên.

Nơi nhận:

- UBND huyện (B/c);
- TTĐU; TT HĐND (B/c) ;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Thanh Nam

